

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN TĂNG TỪNG BƯỚC KHẲNG ĐỊNH LÀ MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÁI BÌNH (*)



Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng với tổng diện tích khuôn viên là 28.896m², cơ sở vật chất mới đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, tọa lạc tại Đường số 1, Khu tái định cư Long Bửu, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường được thành lập theo Quyết định 3526/QĐ-UBND ngày 16/7/2011 của UBND TP. Hồ Chí Minh và

được khởi công xây dựng mới từ tháng 05/2012 đến cuối tháng 05/2013, gồm có các hạng mục: cây xanh, sân bãi, các khối hành chính, khối thực hành thí nghiệm, phòng tập đa năng, thư viện, phòng học, hội trường. Đặc biệt, phòng học được thiết kế theo tiêu chuẩn, rộng rãi thoáng mát; các phòng học chức năng đều được trang bị máy chiếu, bảng thông minh, máy vi tính, cùng các trang thiết bị khác phục vụ dạy và học của giáo viên và học sinh. Với sự đầu tư mới này, hiện nay, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng là một trong những trường có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và điều kiện, phương tiện dạy học tốt và hiện đại của Thành phố.

Hiện nay cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm 02 thầy cô trong ban giám hiệu, 79 giáo viên, công nhân viên và 1.034 học sinh, dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Phạm Quang Ái (nguyên là Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Sở Giáo dục Bình Phước, Phó phòng tổ chức Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Thành phố giao trong những năm qua.

Đặc biệt, trong hai năm học 2013 - 2014 và 2014 - 2015 đầu vào của học sinh thấp nhất Thành phố và không ổn định (132/542 học sinh khối 10 rút hồ sơ chuyển trường trong học kỳ I, nhưng với sự nỗ lực của lãnh đạo nhà trường, cơ cấu nhà trường ngày càng được tổ chức chặt chẽ, công tác đầu tư nâng cao bồi dưỡng trình độ đội ngũ được quan tâm, hoạt động giáo dục học sinh đặc biệt được chú trọng, giáo dục của nhà trường bước đầu đạt kết quả tốt.

(*) Sinh viên. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đội ngũ CB-GV-NV giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết, trong đó: 06 thầy cô có trình độ thạc sĩ và nhiều giáo viên khác đang theo học trên đại học và các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, ngoại ngữ, và kỹ năng, nghiệp vụ khác. Đặc biệt, bên cạnh đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm thì lực lượng giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, luôn tìm tòi, học hỏi, phát huy năng lực giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng nâng cao năng lực học sinh, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống. Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi do Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm học 2013 - 2014, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi môn Lý và Hóa cấp cụm và 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Hóa cấp thành phố; Trong 05 em dự thi, có 03 em đồng đạt giải III môn Văn cấp thành phố; Trong đợt thi Tin học trẻ cấp Quận, trường có 01 học sinh đạt giải I dự thi cấp thành phố...

Mới thành lập trong thời gian ngắn với khoảng 400 học sinh năm học 2011-2012, năm học 2015 - 2016 số lượng tăng lên trên 1.000 học sinh. Hầu hết học sinh của trường ngoan, hiền, có ý thức kỷ luật và rất cố gắng nỗ lực, vượt khó khăn để vươn lên trong học tập, từng bước theo kịp các bạn học sinh cùng trang lứa trong địa bàn Thành phố.

Với kết quả giáo dục bước đầu, lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ nhà trường đoàn kết, thống nhất kiện toàn bộ máy, tiếp tục trang bị thêm cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ giảng dạy, học tập hiện đại; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ sư phạm; thi đua tổ chức dạy tốt, học tốt vì sự phát triển của nhà trường.

Được sự tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, trong những năm tới có sự phân luồng tuyển sinh 10 hợp lý của Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự nỗ lực của cả tập thể nhà trường, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng hiện nay và mai sau là nơi nhân dân Quận 9 nói riêng, nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác trong cả nước nói chung hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình theo học.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tăng đang và sẽ luôn là ngôi trường thân yêu của các em học sinh, tại đây các em có điều kiện học tập tốt để phát huy khả năng thành công trên con đường học vấn của mình. Và Trường cũng là nơi toàn thể CB - GV - CNV được thể hiện hết khả năng, sự sáng tạo và tấm lòng tận tụy với nghề "trồng người".



Thầy Hiệu trưởng Phạm Quang Ái cùng các giáo viên của trường



Giờ sinh hoạt tập thể dưới sân trường